

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KON RẪY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VX
V/v triển khai biện pháp
phòng, chống dịch COVID-19
và các dịch bệnh mùa đông
xuân năm 2021-2022

Kon Rẫy, ngày tháng năm

Kính gửi: - Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 4243/UBND-KGVX ngày 29/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Triển khai biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh mùa đông xuân năm 2021-2022, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:

1. Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện về phòng, chống dịch COVID-19 với tinh thần chủ động, quyết liệt, mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả và tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; tăng cường công tác truyền thông và huy động cả hệ thống chính trị, nhất là sự vào cuộc của các lực lượng từ cơ sở để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Quán triệt phương châm **5K + vắc xin, thuốc + biện pháp điều trị phù hợp + công nghệ + đề cao ý thức người dân** và các biện pháp khác (*đông - tây y, phối hợp chặt chẽ người dân với chính quyền, doanh nghiệp...*); triển khai các quy định thống nhất, bám sát tình hình thực tế, linh hoạt và có kịch bản đáp ứng phù hợp.

- Tiếp tục góp ý, bổ sung Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ (*Nghị quyết số 128/NQ-CP*), Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế (*Quyết định số 4800/QĐ-BYT*) để từng bước hoàn thiện các biện pháp tiêu chuẩn, quy trình phòng, chống dịch. Tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết số 128/NQ-CP; trường hợp có vướng mắc, phát sinh phải báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết theo nguyên tắc thống nhất, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương. Ý kiến góp ý, bổ sung, vướng mắc, phát sinh gửi về Trung tâm Y tế huyện để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân huyện báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh (*nếu có*).

- Hạn chế đề xuất kinh phí mua sắm trang thiết bị không cần thiết để tập trung thực hiện hỗ trợ đầu tư hoạt động y tế dự phòng của y tế cơ sở thôn, làng, trạm y tế xã,... Việc mua sắm, sử dụng trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm xét nghiệm, thuốc, vắc xin phòng, chống dịch COVID-19 (*nếu có*) phải thực hiện

nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và các quy định pháp luật liên quan; quản lý chặt chẽ việc tổ chức mua sắm, đấu thầu, bảo đảm công khai, minh bạch, khoa học, hiệu quả, tránh lãng phí và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm.

- Công khai minh bạch nguồn huy động từ nhân dân phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị, địa phương.

2. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện

- Tham khảo các địa phương, nghiên cứu các quy định của Trung ương, của tỉnh và tiếp thu các ý kiến tham gia tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19¹ xây dựng và hoàn thiện: (1) Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 128/NQ-CP đáp ứng với các cấp độ dịch bệnh; (2) Phương án tổ chức điều trị, cách ly người mắc COVID-19 thể nhẹ và không triệu chứng tại nhà; (3) Triển khai thực hiện cách ly F1 tại nhà đảm bảo ngăn gọn, rõ ràng và dễ vận dụng theo hướng dẫn của tỉnh. Trên cơ sở Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 128/NQ-CP đáp ứng với các cấp độ dịch bệnh được ban hành.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xây dựng, ban hành kế hoạch, kịch bản hỗ trợ lẫn nhau giữa các địa phương, nhất là khi dịch ở cấp độ 4 (*khi cần thiết chủ động, kịp thời, nhanh chóng phối hợp đề xuất với cơ quan có thẩm quyền huy động sự hỗ trợ của lực lượng công an, quân đội, y tế từ tỉnh*).

- Thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 hoặc lấy mẫu gửi xét nghiệm theo phương pháp rRT-PCR đảm bảo khoa học, thiết thực, phù hợp với tình hình dịch bệnh ở từng nơi tránh lạm dụng, lãng phí. Phối hợp tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về giá xét nghiệm; việc kinh doanh sinh phẩm, thuốc, hóa chất, trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch nhằm phòng tránh việc đầu cơ, tăng giá, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trên địa bàn huyện. Tổ chức các đoàn kiểm tra thường xuyên giám sát đánh giá, đôn đốc chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn.

3. Trung tâm Y tế huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

- Tăng cường giám sát dịch tễ hội chứng cúm (ILI), viêm phổi nặng (SVP), dịch bệnh COVID-19, giám sát dựa vào sự kiện (EBS), giám sát phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc COVID-19 tại cộng đồng, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ có biểu hiện ho, sốt nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc COVID-19; kịp thời khoanh vùng, cách ly, truy vết, xử lý triệt để ổ dịch không để lây lan, bùng phát trong cộng đồng; triển khai tốt các hoạt động y tế, tránh lây nhiễm chéo trong khu vực cách ly, khu phong tỏa.

- Trên cơ sở đánh giá mức độ nguy cơ theo Nghị quyết số 128/QĐ-CP, kịp thời đề xuất với Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, linh hoạt, phù hợp với diễn biến dịch tễ của từng địa phương, chuyển dần các vùng cấp độ 2, 3, 4 về cấp độ 1.

¹ Cuộc họp ngày 26 tháng 11 năm 2021.

- Chỉ đạo đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng trên địa bàn, cơ bản hoàn thành tiêm mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên trong năm 2021, triển khai việc tiêm vắc xin cho trẻ em đảm bảo khoa học, an toàn, phù hợp, hiệu quả; đẩy mạnh việc áp dụng nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý và theo dõi tiến độ tiêm chủng. Khẩn trương rà soát báo cáo cụ thể nhu cầu vắc xin về số lượng, chủng loại, thời gian... để Sở Y tế tổng hợp, có kế hoạch phân bổ phù hợp và nếu có vướng mắc báo cáo ngay Ủy ban nhân dân huyện để báo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh.

- Nâng cao năng lực cấp xã để ứng phó thường xuyên, kịp thời; tăng cường và bổ sung nhân lực cho các Trạm Y tế, Phòng khám đa khoa khu vực tại các xã, thị trấn khi có số ca mắc COVID-19 tăng cao. Tổ chức tốt việc phân tuyến, thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân, tránh lây nhiễm chéo trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, hạn chế đến mức thấp nhất tử vong ở người do dịch bệnh. Tăng cường thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện để những người dân tại các địa bàn có trường hợp mắc COVID-19, địa bàn có nguy cơ chủ động khai báo với cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe và áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo quy định.

- Tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc khai báo lấy mã số ca bệnh COVID-19 tự động trên Hệ thống mã số ca bệnh quốc gia về dịch COVID-19 tại địa chỉ website <https://macabenh.vncdc.gov.vn>; trong đó cung cấp đầy đủ thông tin bệnh nhân bao gồm tiền sử tiêm chủng phòng COVID-19 (*tiêm 1 mũi, 2 mũi, chưa tiêm*). Thực hiện đúng chế độ về thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm hàng ngày kết quả giám sát, điều tra, phòng chống dịch COVID-19 về Sở Y tế (*qua Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh*) và Ủy ban nhân dân huyện (*qua Phòng Y tế*) theo quy định.

- Đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống sốt xuất huyết, tiếp tục triển khai chiến dịch diệt muỗi, diệt lăng quăng (*bọ gậy*) trên địa bàn nguy cơ cao, đặc biệt tại các công trường xây dựng, nhà trọ. Giám sát chặt chẽ, xử lý ổ dịch kịp thời, cấp cứu điều trị người mắc bệnh theo đúng Hướng dẫn giám sát, phòng chống và Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh sốt xuất huyết của Bộ Y tế, Sở Y tế.

- Đối với các bệnh dịch có vắc xin phòng bệnh như sởi, rubella, ho gà khẩn trương triển khai công tác tiêm chủng, rà soát đối tượng tiêm chủng, bên cạnh việc tiêm chủng thường xuyên cần tổ chức ngay các chiến dịch tiêm phòng sởi, rubella, ho gà cho các đối tượng chưa tiêm hoặc hoãn tiêm, đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ đạt ít nhất 95% theo quy mô xã, thị trấn.

4. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hoá - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện

- Tăng cường mạnh mẽ hơn nữa, thường xuyên hơn nữa công tác truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 với thông điệp "*Sự tham gia, chấp hành, tuân thủ quy định của người dân đóng vai trò quyết định thành công trong phòng, chống dịch. Đây là trách nhiệm, là nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người dân để bảo vệ sức khỏe cho chính mình, gia đình mình và cộng đồng*"; mỗi

người dân, mỗi hộ gia đình, mỗi cụm dân cư, khu dân cư, thôn, làng, xóm... phải quyết tâm phòng, chống dịch, phát hiện sớm các trường hợp có nguy cơ với dịch bệnh, phát hiện sớm ca bệnh để ngăn chặn sự lây lan, bùng phát trong cộng đồng của mình; nâng cao ý thức của người dân tự bảo vệ sức khỏe khi di chuyển qua lại các cấp độ dịch khác nhau, đến/về từ vùng có dịch.

- Phối hợp triển khai hiệu quả các giải pháp công nghệ khai báo y tế và kiểm soát đi lại giữa các địa phương để người dân di chuyển thuận lợi, không để ách tắc lưu thông hàng hóa, sản xuất, kinh doanh.

- Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tiếp tục tăng cường công tác thông tin, truyền thông, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân để người dân không lo lắng, hoang mang, nâng cao cảnh giác và phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch. Tuyên truyền mạnh mẽ lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng bệnh để cho người dân hiểu và đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch; hướng dẫn người dân thực hiện tốt vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay với xà phòng; thực hiện ăn chín, uống chín; thực hiện an toàn thực phẩm trong giết mổ gia súc, gia cầm và chế biến các sản phẩm từ gia súc, gia cầm.

5. Phòng Y tế, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Lao động - TB&XH, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Trung tâm Y tế huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Theo chức năng, nhiệm vụ

- Quản lý, giám sát chặt chẽ các cơ sở cách ly tập trung, đảm bảo các đối tượng cách ly tập trung chấp hành nghiêm nội quy, quy định phòng, chống dịch, không để xảy ra tiếp xúc khác buồng cách ly, lây nhiễm chéo trong cơ sở cách ly tập trung hoặc lây lan ra cộng đồng; tiếp nhận, đón, đưa, bàn giao đối tượng cách ly tập trung đúng quy định; đồng thời định kỳ giám sát xét nghiệm cho cán bộ, phục vụ cơ sở cách ly tập trung phòng, chống lây nhiễm cộng đồng.

- Tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt chẽ di biến động dân cư, nắm chắc tình hình công dân khi ra, vào địa bàn, người có nguy cơ đang lưu trú, làm việc tại địa phương, doanh nghiệp (*như lái xe, phụ xe đường dài, liên tỉnh; người làm việc ngoài tỉnh về địa phương lưu trú, người lưu trú ngoài tỉnh về địa phương làm việc,...*) đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện và của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện; ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi, giám sát và quản lý di biến động dân cư.

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện, Trường Trung học phổ thông Chu Văn An: Triển khai mạnh mẽ các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại nơi làm việc, các trường học, lớp học; chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh (*đặc biệt là việc đeo và thay khẩu trang đúng cách ở học sinh*); đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, cung cấp đủ

nước uống, nước sạch, thường xuyên làm vệ sinh môi trường tại trường học, lớp học; phối hợp quản lý tốt sức khỏe học sinh, cán bộ, giáo viên, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được khám, điều trị kịp thời, kiên quyết không để dịch lây lan trong trường học.

7. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện: Triển khai mạnh mẽ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên các đàn gia súc, gia cầm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm các ổ dịch ở động vật, xử lý triệt để ổ dịch, thông báo kịp thời cho Trung tâm Y tế huyện để phối hợp các biện pháp phòng, chống dịch bệnh lây từ động vật, thực phẩm sang người.

8. Phòng Kinh tế - Hạ tầng: Chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an huyện và các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn triệt để việc lưu thông, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm bị bệnh, không rõ nguồn gốc; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

9. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện kịp thời bổ sung kinh phí theo đề xuất của các cơ quan, đơn vị, địa phương để đảm bảo nhu cầu đáp ứng phòng, chống dịch bệnh theo đúng quy định.

10. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

- Chuẩn bị sẵn sàng, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện thiết lập các Trạm Y tế lưu động ngay tại đại phương ở những nơi dịch bùng phát, địa bàn dịch phức tạp để người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở và Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng theo hướng dẫn của ngành Y tế.

- Chủ động xây dựng kịch bản đáp ứng với các tình huống dịch bệnh trên địa bàn cụ thể, chi tiết, khả thi và đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, cần bám sát quan điểm tiếp cận toàn dân, lấy người dân là trung tâm, là chủ thể và lấy cấp cơ sở là nền tảng trong phòng, chống dịch. Chú trọng triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh tại các vùng sâu, vùng xa, vùng khó tiếp cận dịch vụ y tế, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, khu vực thường xuyên biến động về dân cư, có ổ dịch cũ và nơi có tỷ lệ tiêm chưa cao.

- Phát huy mạnh mẽ vai trò của các Tổ cộng đồng, các lực lượng dân quân tự vệ, đội tự quản, các đoàn viên, hội viên, nhất là đoàn viên thanh niên tình nguyện, cựu chiến binh... trong công tác phòng, chống dịch; chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị y tế khẩn trương, thần tốc truy vết, cách ly, khoanh vùng, kiểm soát ngay các khu vực, trường hợp đang có nguy cơ dịch bệnh lây lan cộng đồng; quản lý nghiêm các đối tượng cách ly tại nhà, tự theo dõi sức khỏe tại nhà, đặc biệt là những người cùng nhà của các đối tượng này phải tuân thủ tuyệt đối các quy định, yêu cầu phòng, chống dịch; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật, quy định phòng, chống dịch COVID-19.

- Chủ động phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội rà soát,

xác định đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP đảm bảo không bỏ sót, trùng lặp đối tượng.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Võ Văn Lương